



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๓๖

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐

มรพส. ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ผสานความร่วมมือเครือข่ายวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมผ้าไทยดอกปีบสู่ตลาดสากล



เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น ๔ หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี นายศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรพส. ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกรวมทำหน้าที่เครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “บทบาทของภาคีเครือข่ายกับการส่งเสริมการแต่งกาย” เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายวัฒนธรรม ตลอดจนระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นอัตลักษณ์สำคัญของจังหวัดพิษณุโลกให้คงอยู่สืบไป ปิดท้ายความประทับใจด้วยการชมแฟชั่นโชว์ “เวทีสีสัน งานผ้าทอ” โดย นักศึกษา มรพส. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิด จุดประกายไอเดียเครือข่ายวัฒนธรรมให้สามารถคิดผลิตงานผ้าทอในเชิงสร้างสรรค์ให้ก้าวสู่ตลาดสากลในอนาคตได้

กองบริหารงานบุคคล จัดอบรมข้อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นแก่บุคลากรสายสนับสนุน



เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ กองบริหารงานบุคคล มรพส. จัดโครงการอบรมการข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นแก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุมสโกลป กองพัฒนานักศึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางบุษยามาศ แสงเงิน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากร สายสนับสนุนที่มีความประสงค์จะทำเอกสารผลการปฏิบัติงาน เพื่อยื่นเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำด้านเส้นทางราชการเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพอีกด้วย

พิบูลสงคราม FC ดวงเฮง!! เป็น ๑ ใน ๕๖ ทีม จับสลากผ่านเข้ารอบอัตโนมัติ ในการแข่งขันระดับประเทศ “ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2017”



◆◆ นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้ง กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา มรพส. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ที่ผ่านมา ให้มีพิธีจับสลาก ประกอบคัดเลือก ฟุตบอลช้าง เอฟเอ คัพ 2017 ณ ห้องอดิโตนีอิม ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย โอกาสนี้ ทีม มรภ.พิบูลสงคราม FC นักเตะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น ๑ ใน ๕๖ ทีม

ที่ได้ชนะ ผ่านเข้าไปทำการแข่งขัน รอบ ๖๔ ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติ จากการจับสลากดังกล่าว

สำหรับการแข่งขันฟุตบอลถ้วย ช้าง เอฟเอ คัพ 2017 ถือเป็นการแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล ๕ ล้านบาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เพลย์ออฟ รอบที่ ๒ ของการแข่งขันเอฟเอซี แชมเปียนส์ลีก 2018 จึงขอเชิญชวนชาวพิบูลสงครามทุกท่านร่วม ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬา มรพส. ในการก้าวสู่การแข่งขันทันทีต่อไป

เทศบาลตำบลพลายชุมพล ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถนนประตู ๒ แจ้งผู้ใช้เส้นทางโปรดใช้ทางเบี่ยงการจราจร พร้อมเพิ่มความระมัดระวัง



ตามที่ เทศบาลตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนทางเข้า มรพส. ประตู ๒ เชื่อมกับถนนทางหลวงแผ่นดิน สายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.พล.) ซึ่งบัตินี้กำลังอยู่ในช่วงระหว่างดำเนินการดังกล่าว

จึงขอให้บุคลากร มรพส. และประชาชนที่สัญจรเส้นทางบริเวณทางเข้าประตู ๒ ใช้ความระมัดระวัง และใช้เส้นทางเบี่ยงตามที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ พร้อมปฏิบัติตามป้ายเตือนเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง ประมาณ ๓ เดือน จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

◆◆ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ โครงการบูรณาการ ศิลปวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล และองค์กรที่ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรม ในวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ บริเวณ ลานศรีสุชนาภรณ์มณีนานาน มรพส. ส่วนวังจันทน์ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านร่วมเป็นเกียรติ ในการรับมอบประกาศเกียรติคุณ “ผู้สนับสนุนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม” ในพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศ ประจำปี ๒๕๖๐ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื้อประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงค์